



## Form sa Pagpili ng Pagtuturo sa Mag-aaral

Isang form ang kinakailangan bawat mag- aaral na aktibong nakatala sa isang IMS School.

**KASALUKUYANG PAARALAN NA PINAPASUKAN \***

**BUONG PANGALAN NG MAG-AARAL (Mangyaring gumamit ng pangalan sa talaan ng edukasyon)\***

Unang Pangalan Apelyido

**BAITANG NG MAG-AARAL \***

**PETSA NG KAPANGANAKAN NG MAG-AARAL \***



Buwan

Araw

Taon

**BUONG PANGALAN NG MAGULAN/TAGAPAG-ALAGA/CAREGIVER (Mangyaring gumamit ng pangalan sa talaan ng edukasyon) \***

Unang Pangalan Apelyido

TADS ID (opsyonal, mahahanap mo ito sa iyong TADS na salaysay):

Mangyaring pummili para sa ginustong pamamaraan ng pag-aaral ng iyong mag-aaral. Mangyaring tandan na ang iyong pinili ay hindi mababago hanggang Enero.

## Pangunahing Mga Tuntunin

**Buong (Full) In-Person:** Ito ay nangangahulugan na ang mga mag-aaral ay babalik sa gusali sa loob ng limang araw para sa in-person (personal) na pagtuturo. Ang pag-aalok ng buong in-person na pagtuturo ay nakasalalay sa bilang ng mga mag-aaral na pumili na bumalik sa mga gusali ng paaralan at mga kakayahan ng mga gusali.

**Hybrid na Modelo:** Ito ay nangangahulugan na ang mga mag-aaral ay dadalo sa dalawang cohorts (pangkat) (A at B) sa bawat cohort (pangkat) na bumalik sa gusali sa loob ng dalawang araw para sa in-person (personal) na pagtuturo at tatlong araw ng malayuang pagtuturo bawat linggo. Ang pag-aalok ng hybrid na pagtuturo ay nakasalalay din sa bilang ng mga mag-aaral na piniling bumalik sa mga gusali ng paaralan at mga kakayahan ng mga gusali.

**Buong (Full) Virtual na Modelo/Remote:** Ito ay nangangahulugan na ang mga mag-aaral ay manonood at makikinig sa pagtuturo sa silid-aralan sa pamamagitan ng isang laptop/Chromebook. Nilalayon namin na mag-ayos ng mga silid-aralan upang matiyak na mayroon silang sapat na mga kakayahan sa video/audio. Ang mga mag-aaral sa remote na pagtuturo ay magkakaroon ng pana-panahong pagkakataon na makipag-ugnay sa kanilang (mga) guro at kaibigan, ngunit ang mga ito ay hindi gaanong madalas kaysa sa kasalukuyang remote na modelo.

**Anong opsyon sa pagtuturo ang gusto mo para sa iyong mag-aaral? \***

1. Full In-Person (Buo na Personal)
2. Hybrid
3. Full virtual (Buong Virtual)

**Kung ang full in-person ay hindi posible dahil sa mga limitasyon sa espasyo ng pasilidad, aling modelo ang mas gugustuhin mo \***

1. Hybrid na Modelo
2. Full (Buong) Virtual Mode

Kakailanganin mo ba ang umaga o after care (pangangalaga) upang maihatid ang iyong anak sa paaralan?

Oo, sa hapon lamang

Oo, pag-aalaga lamang sa umaga

Oo, parehong umaga at pagkatapos (aftercare) na pangangalaga

Hindi

Paano makakarating ang iyong mag-aaral sa paaralan araw-araw?

Dilaw na School Bus

Septa

Iba

Gamitin ang puwang sa ibaba para sa karagdagang mga saloobin o komento.